



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ โทร.6182323 ต่อ 1300-1301  
ที่ นร 0203.01/ ๑152๙ วันที่ 3 กรกฎาคม 2552  
เรื่อง สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์

---

เรียน ผอ.สำนัก., ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ

กองการเจ้าหน้าที่ ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ในเรื่องต่าง ๆ มาเพื่อทราบ  
และดำเนินการ ดังนี้

คำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ 462/2552 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552

- เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและถือปฏิบัติ  
หรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์)

อกจ.

## สำเนา

คำสั่งกรมประชาสัมพันธ์

ที่ 462 /2552

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

อนุสนธิคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ที่ 203/2552 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ไว้เป็นหลักการจำนวน 21 ตำแหน่ง นั้น เนื่องจากมีข้าราชการในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 (อุบลราชธานี) โยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้

เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ จึงให้ยกเลิกการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นเฉพาะตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการระดับสูง) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 (อุบลราชธานี) นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ และเพื่อให้การบริหารราชการของกรมประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการ ระดับสูง) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 (อุบลราชธานี) ไว้เป็นหลักการ ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จำนวน 5 ราย ดังบัญชีแนบท้ายนี้

สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552

(ลงชื่อ)            เษขิญ ชำโพธิ์  
(นายเษขิญ ชำโพธิ์)  
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

สำเนาถูกต้อง



(นางอรณันท์ กลิ่นศรีสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

30 มิถุนายน 2552

อรณันท์/ร่าง/พิมพ์ภาพ

ลำดับ ร.	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ประเภท	ระดับ	เลขที่	รักษาราชการแทน				ตั้งแต่ วันที่	ถึงวันที่	หมายเหตุ
						ตำแหน่ง/สังกัด	ประเภท	ระดับ	เลขที่			
1	นายกิติ จันทร์เสนา	นักประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 (อุบลราชธานี)	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	887	ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 (อุบลราชธานี)	อำนวยการ	สูง	776	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีผู้ดำรง ตำแหน่งหรือผู้ดำรง ตำแหน่งจะกลับมา จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ราชการตามปกติ	
2	นางนิสากร ศักดิ์สง่างวงษ์	นักประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 (อุบลราชธานี)	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	822	ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 (อุบลราชธานี)	อำนวยการ	สูง	776	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีผู้ดำรง ตำแหน่ง หรือผู้ดำรง ตำแหน่ง หรือผู้รักษา ราชการแทนจะกลับมา ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามปกติ	
3	นายอาทร จันทร์พิลา	นักประชาสัมพันธ์ ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 (อุบลราชธานี)	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	790	ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 (อุบลราชธานี)	อำนวยการ	สูง	776	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีผู้ดำรง ตำแหน่ง หรือผู้ดำรง ตำแหน่ง หรือผู้รักษา ราชการแทนจะกลับมา ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามปกติ	



ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ประเภท	ระดับ	เลขที่	รักษาราชการแทน				ตั้ง แต่วันที่	ถึงวันที่	หมายเหตุ
						ตำแหน่ง/สังกัด	ประเภท	ระดับ	เลขที่			
4	นายแสงทอง อนันตภักดิ์	นักประชาสัมพันธ์ ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 (อุบลราชธานี)	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	802	ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 (อุบลราชธานี)	อำนาจการ	สูง	776	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีผู้ดำรง ตำแหน่ง หรือผู้ดำรง ตำแหน่ง หรือผู้รักษา ราชการแทนจะกลับมา ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามปกติ	
5	นางสิริกุล เจษฎาบดี	นักประชาสัมพันธ์ ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 (อุบลราชธานี)	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	803	ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 (อุบลราชธานี)	อำนาจการ	สูง	776	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีผู้ดำรง ตำแหน่ง หรือผู้ดำรง ตำแหน่ง หรือผู้รักษา ราชการแทนจะกลับมา ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามปกติ	

